

astrology

เรื่อง / ภาพ...อาจารย์ เกษิกวิษณุ ฤกษ์ภาพงษ์



How are you be?

การทายนิสัยคนจากราศีทั้ง 5 (ตอนที่ 2)

เนื่องจากชาวจีนเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งจำแนกให้อยู่ในรูปของธาตุทั้ง 5 ได้แก่ (ดิน ทอง น้ำ ไฟ) ซึ่งวัน เดือน ปี ยาม ที่เราเกิดมานั้น ก็จำแนกเป็นธาตุต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถกำหนดเป็นธาตุของแต่ละคน โดยคนแต่ละธาตุก็จะมีอุปนิสัยแตกต่างกัน และสืบเนื่องมาจากเมื่อทศวรรษที่ 1 ในศตวรรษ Multimillionaire's Chic เดือน ก.ค.-ส.ค. นั้นยังไม่ได้อธิบายของลักษณะนิสัยของอีก 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุทองใหญ่ ธาตุทองเล็ก ธาตุน้ำใหญ่ และธาตุน้ำเล็ก ซึ่งเมื่อทศวรรษที่ 1 นั้นจะขออธิบายต่อบทความฉบับนี้

1 คนธาตุทองใหญ่เปรียบเสมือนโลหะแข็ง เช่น ขวาน คมมีด อาวุธ เครื่องจักรโลหะ โดยธรรมชาติแล้วธาตุทองเป็นธาตุที่เร็วแรงที่สุด แข็งที่สุด มีรูปร่างชัดเจนที่สุด ดังนั้นคนธาตุนี้นี้จึงมีนิสัยเด็ดขาด แสดงออกชัดเจน มีเหตุผล ยึดถือหลักการและศักดิ์ศรี กล่าวหาญตัดสินใจเด็ดขาด ไม่ยอมเสียเปรียบ ชอบต่อสู้ ชอบเอาชนะ พูดจาตรงๆ แข็งกระด้างเหมือนขวานผ่าซาก หรือยังหงุดหงิดง่ายเหมือนของมีคมที่พร้อมจะบาดคนได้เสมอ เวลาโกรธไม่พอใจจะแสดงสีหน้าชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นคนที่อดทนต่อความทุกข์ทรมานเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ กล่าวฝ่าฟันอุปสรรคเนื่องจากโลหะคมทุกประเภทต้องได้ลับคมถึงจะแหลมคม ดังนั้นถ้าใครสร้างดวงดีจะเป็นคนนิสัยซื่อตรง มีคุณธรรมอย่างสูง ตัดสินเรื่องต่างๆ ได้ดี อย่างไรก็ตามข้อเสียคือ ขาดความยืดหยุ่นในความคิด ใจเร็วแรงด่วนตัดสินใจ ขาดความรอบคอบและโกรธง่าย

2 คนธาตุทองเล็กเปรียบเสมือนเครื่องประดับโลหะที่สวยงาม คนธาตุนี้นี้จึงชอบความสวยงาม ความโดดเด่น มีเกียรติ ต้องการให้ตนเองเป็นจุดสนใจจากผู้อื่น ถ้าไม่ได้รับความสนใจจากผู้อื่นก็สามารถสร้างสถานการณ์ทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาได้ ธาตุทองยังเหมือนโลหะในเครื่องดนตรีที่เมื่อเคาะกันแล้วจะเกิดเสียงที่ไพเราะ ดังนั้นคนธาตุนี้นี้จะเป็นคนมีอารมณ์สุนทรีย์ มีศิลปะ เป็นนักดนตรีที่ดีได้ เมื่อเป็นธาตุทองยังก็เป็นธาตุที่แข็งแกร่งเพราะมีส่วนเหมือนคนธาตุทองใหญ่ คือมีอุปนิสัยที่มั่นคงตัดสินใจเด็ดขาด อดทน อย่างไรก็ตามข้อเสียของธาตุนี้นี้คือ เป็นคนหุนหา คล้อยตามคนอื่นง่าย เพราะเป็นโลหะที่ตัดโค้งตามสภาพได้ นอกจากนี้ยังอาจจะเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนเพราะทองเล็กเป็นธาตุที่ชอบให้แสงสีส่องกระทบเป็นจุดสนใจ แต่บางครั้งก็ทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นก็เผลอจนเกินไปจนดูน่ารำคาญ



3 คนธาตุน้ำใหญ่เปรียบเหมือนทะเลหรือมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ จึงเป็นคนที่ใจใหญ่ ใจถึง เนื่องจากน้ำเป็นธาตุที่ไม่มีรูปทรง อยู่กับภาชนะชนิดใดก็ปรับตัวตามรูปทรงภาชนะนั้น คนธาตุนี้จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกอย่างรอบตัวได้ดี ดังนั้นหากอยู่ในสังคมที่ดีก็ติดตาม แต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ร้ายก็จะร้ายตามไปด้วย เป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่กับคนอื่น ชอบเข้าสังคม เหมือนสายน้ำที่สามารถไหลไปที่ไหนก็ได้ จึงเป็นคนกว้างขวาง มีความสามารถ นอกจากนี้น้ำยังไหลมารวมกันจึงเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของเพื่อน ๆ ทุกคน สภาพของน้ำตามธรรมชาติพร้อมจะไหลอยู่ตลอดเวลา จึงชอบเคลื่อนไหวที่ดั่งนั้นถ้าคนธาตุน้ำถูกจับไปอยู่กับที่ อาจเจตาตายได้ จึงอยู่บ้านนาน ๆ ไม่ได้ ต้องออกนอกบ้านอยู่เสมอ คนธาตุน้ำยังมีนิสัยดื้อรั้น ยากที่จะบังคับและไม่ชอบทำตามผู้อื่น แต่เมื่อตั้งใจทำอะไรอย่างแน่วแน่แล้วไม่มีทางจะหยุดความตั้งใจเหล่านั้นได้ เป็นคนเชื่อคนยากแต่หากใครทำให้เชื่อได้แล้วก็จะเชื่อสนิทใจ เหมือนการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เป็นคนที่คิดอะไรก็จริง เฉลียวฉลาดเหมือนน้ำไหลลึก ใจร้อน รวดเร็ว กระตือรือร้น ความรู้สึกไว ชอบการเปลี่ยนแปลง โกรธง่ายหายเร็ว เปลี่ยนสีหน้าเร็ว เหมือนทะเลที่แปรปรวนตลอดเวลา นอกจากนี้ยังชอบเสี่ยง ชอบการผจญภัย หรือชอบกิจกรรมที่ต้องลุยเหมือนน้ำตกที่ไหลรุนแรง เป็นคนอารมณ์ทางเพศสูงเพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุน้ำ เนื่องจากธาตุน้ำเป็นธาตุนิ่ง ทำให้คนธาตุนี้มีจิตใจวอกแวกว่ารุ่นได้ง่าย ขาดความตั้งมั่นในความคิด มีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลงแผนการมาก ยอกย้อน โลเลเปลี่ยนใจง่าย ไม่เชื่อฟังคนอื่น



บริการให้คำปรึกษาด้านการปรับแต่งอาคาร เลือกทำเล ออกแบบที่อยู่อาศัย และกิจกรรมต่างๆ ตามหลักอววงจุ้ย โดย อาจารย์กรวิชัย ฤกษ์ญาพงษ์ โทร. 08-4141-4466, 082-446-8884, 0-2329-1336-9, 0-2726-4257-8 email: krerkwich@baannatura.com www.baannatura.com

4 คนธาตุน้ำเล็กหรือเปรียบเสมือนน้ำฝน ใสน้ำ เมฆ หมอก เป็นน้ำที่มองเห็นแต่สัมผัสไม่ได้ คนธาตุนี้จึงดุ๊กดิ๊ก สงบเสงี่ยม อดทน เยือกเย็น ไหวหนไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่เป็นคนมีน้ำใจ ไม่ชอบแสดงออกให้คนอื่นเห็น หรือเป็นพวกปิดทองหลังพระ ชอบศึกษาสิ่งลึกลับ ค้นคว้าเรื่องยาก ๆ ทดลองวิจัยสิ่งต่างๆ ไม่ชอบหยุดนิ่ง คิดอะไรก็คิดจริงจังตลอด จึงเป็นคนฉลาด ชอบใช้ความคิด ไหวพริบดี เรียนรู้เร็ว เข้าใจอะไรง่าย ยึดหลักการได้ดี สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ เมื่อต้องแสดงออกแต่ละครั้งจะได้รับความสนใจมากเหมือนไอน้ำที่สัมผัสแสงกลายเป็นรุ้งเจ็ดสี ทั้งยังเป็นคนประหยัด มีธรรมาภิบาล เพราะชอบเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคม คนอารมณ์อ่อนไหว จินตนาการสูง และเป็นคนโรแมนติก อย่างไรก็ตามข้อเสียคือเป็นคนหมกหมุ่นกับความคิดตัวเอง อ่อนไหว เก็บกดอารมณ์ ใจน้อย คิดเล็กคิดน้อย ใจไม่ค่อยกล้า ชี้ขาด

จากข้อมูลข้างต้นก็ทำให้เราสามารถทายว่าคนแต่ละคนเป็นธาตุอะไร จากนิสัยของแต่ละธาตุเบื้องต้นที่เขียนมาซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปที่ค่อนข้างแม่นยำ อย่างไรก็ตามข้อมูลข้างต้นอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับนิสัยได้เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่เขียนจากการพิจารณาจากธาตุของวันเกิดว่าเป็นธาตุอะไรเท่านั้น ยังไม่ได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของธาตุต่างๆ ในเวลา เดือน และปีที่เกิดด้วย ซึ่งหากพิจารณาแล้ววันเกิดเป็นธาตุอะไรแล้วคนต้องมีนิสัยตามธาตุนั้นเท่านั้น ก็จะเท่ากับว่าคนทั้งโลกมีแค่นิสัย 10 รูปแบบตามธาตุที่เขียนตามข้อมูลข้างต้น ดังนั้นการพิจารณาเวลา เดือน และปีเกิดว่าเป็นธาตุอะไรมาผสมกับวันเกิดที่เป็นธาตุนั้นจึงมีความสำคัญและเป็นตัวกำหนดที่แท้จริงว่าคนเหล่านั้นมีนิสัยอย่างไร ซึ่งเป็นหลักสำคัญของวิชาดวงจีนนั่นเอง

อย่างไรก็ตามหากท่านใดต้องการรู้แน่ชัดว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรนั้น สามารถแจ้งข้อมูล วัน เดือน ปี เวลาเกิดได้ตามอีเมลนี้ krerkwich@baannatura.com ซึ่งทางผมเองจะทำการตรวจเช็คแล้วตอบกลับว่าดวงของท่านเป็นคนธาตุอะไรจริงๆ กันแน่ หรือท่านสามารถเปิดปฏิทินจีนด้วยตัวท่านเองแล้วดูวันเกิดว่าเป็นธาตุใด ธาตุนั้นก็คือธาตุของตัวท่านเอง **M**

